



ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เรื่อง ขอบเขตหน้าที่ของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายวิทยบริการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๗/๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๕ และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น เป็นผลให้มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตหน้าที่ของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายวิทยบริการ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของสาขาวิชาและฝ่ายดังกล่าวข้างต้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงกำหนดขอบเขตหน้าที่ของสาขาวิชาและฝ่าย ดังนี้

๑. สาขาวิชาฟิสิกส์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ วิชาดาราศาสตร์ วิชาออกแบบและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การจัดหา ดูแลและบำรุงรักษาสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน การดูแล รักษาและควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยี(Workshop) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวางแผนและการใช้งบประมาณของสาขาวิชา การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ทำความตกลงกับโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๒. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การจัดหา ดูแลและบำรุงรักษาสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวางแผนและการใช้งบประมาณของสาขาวิชา การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ทำความตกลงไว้กับโรงเรียน การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน เช่น การควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องแม่ข่าย การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๓. ฝ่ายวิทยบริการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดหาสื่อสารนิเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและนโยบายของโรงเรียน การวิเคราะห์เรื่องจัดระบบและจัดทำฐานข้อมูลสื่อสารนิเทศ การจัดการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของครูและนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน การพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) การให้บริการงานพิมพ์โปสเตอร์ การวางแผนและการใช้งบประมาณของฝ่าย การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ทำความตกลงกับโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นาย ทศพร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์